

THÔNG điệp ĐẦU NĂM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Năm 2016 có thể xem là một năm bắt đầu một giai đoạn mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau quá trình 15 năm hình thành và phát triển.

Nhìn lại chặng đường 15 năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển với quy mô vốn hóa thị trường đến cuối năm 2015 đạt gần 1,147 triệu tỷ đồng, tương ứng hơn 89% giá trị vốn hóa của toàn Thị trường Chứng khoán Việt Nam, với 307 mã cổ phiếu niêm yết với khối lượng 42,486 tỷ cổ phiếu; 37,7 triệu chứng chỉ quỹ ETF và 86,3 triệu trái phiếu niêm yết. Thanh khoản trên thị trường đạt trung bình 1.964 tỷ đồng/ phiên. Tham gia vào giao dịch là hơn 1,5 triệu tài khoản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với sự tư vấn và cung cấp dịch vụ của 79 công ty chứng khoán thành viên. Thị trường đã triển khai các phương thức giao dịch tiên tiến nhằm gia tăng khả năng giao dịch cho các nhà đầu tư. Sự minh bạch trong công bố thông tin của các thành viên thị trường cũng ngày càng được nâng cao.

Cũng trong năm 2015 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hàng loạt chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm thành lập thị trường như các hội thảo chuyên đề dành cho công ty niêm yết và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hội thảo chuyên môn về phát triển sản phẩm mới (covered warrant, ETF, chỉ số), chuỗi đối thoại giữa công ty niêm yết và nhà đầu tư. Các hoạt động gặp gỡ nhà báo định kỳ và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí về hoạt động thị trường cũng được duy trì đều đặn. Về đối ngoại, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành thành viên chính thức của Sáng kiến Các Sở Giao dịch Chứng khoán Phát triển bền vững, đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN. Trong năm, Sở cũng đã vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đến thăm và làm việc tại Sở.

Sang năm 2016, bước vào giai đoạn mới, với những cơ sở vững chắc đã được chuẩn bị từ trước, HOSE sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan để chính thức ra mắt thị trường các sản phẩm mới như Covered warrant, bộ chỉ số ngành... Bên cạnh đó, Sở cũng tập trung phối hợp với các đơn vị cùng thụ hưởng là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để đẩy mạnh triển khai dự án công nghệ thông tin cho toàn thị trường. Đây là một trong những công tác trọng điểm trong năm 2016 của Sở nhằm đem lại cho toàn thị trường một hệ thống giao dịch mới hiện đại hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như khả năng đáp ứng khi triển khai các sản phẩm mới.

Trong năm mới, trước vận hội mới của đất nước khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức vận hành, HOSE vẫn sẽ luôn tiếp tục hoàn thiện mọi mặt hoạt động, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định luôn là “niềm tin của nhà đầu tư” và là người bạn đồng hành của các thành viên thị trường.

Nhân dịp năm mới, thay mặt ban lãnh đạo HOSE, tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm hỗ trợ; tất cả các nhà đầu tư, thành viên thị trường, các công ty

niêm yết đã tin tưởng tham gia niêm yết, giao dịch và đầu tư trên HOSE; các phương tiện truyền thông đã góp phần thông tin kịp thời về thị trường. Niềm tin, sự ủng hộ và đồng hành của quý vị chính là động lực để HOSE tiếp tục nỗ lực trong việc phát triển một thị trường chứng khoán hiện đại, công bằng, công khai, minh bạch, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam và nền kinh tế đất nước.

Chúc mọi người đón một năm mới An khang và Thịnh vượng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN ĐẮC SINH

